



CÀNG TRONG GIẠN KHÓ, HIỂM NGUY, NGƯỜI THẦY THUỐC CÀNG NÊU CAO Y ĐỨC

Ở nước ta, hầu hết những người làm nghề Y vừa có y thuật, vừa có y đức, nghĩa là “vừa hồng vừa chuyên”, đó là phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc. Có biết bao thầy thuốc đã không quản khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, hết mình chữa trị, chăm sóc, cứu sống người bệnh. Họ thật xứng đáng là những “lương y như mẹ hiền”.

Y đức hiểu một cách đơn giản thì đó là đạo đức của người thầy thuốc, của những người làm nghề Y. Để chữa được bệnh, cứu được người theo đúng nghĩa, những người làm nghề Y không thể thiếu Y đức. Và trong thực tế, điều đó đã được minh chứng sinh động. Càng trong những lúc khó khăn, những điều kiện ngặt nghèo, đội ngũ cán bộ y tế càng thể hiện phẩm chất cao đẹp ấy.

Trong những năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, thách thức hệ thống y tế nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Đó là thời kỳ nước ta đã trải qua hoàn cảnh rất khó khăn khi đợt dịch thứ 4 bùng phát với sự xuất hiện của biến chủng Delta rất nguy hiểm. Có thể nói đây là cuộc chiến cam go thực sự chống lại “kẻ thù virus” vô hình nguy hiểm, luôn biến hình, biến dạng. Đó còn là thời điểm khan hiếm vaccine toàn cầu và việc này trở nên khó khăn hơn khi Việt Nam là đất nước đông dân, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn. Đó còn là thực trạng hệ thống y tế của nước ta còn nhiều hạn chế, khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh nghiệm chống dịch và vật lực y tế. Đó là thách thức không chỉ của riêng chúng ta khi việc chống dịch chưa có tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm... Đó là sự kéo dài của dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến đợt dịch lần thứ 4, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã bị tác động tiêu cực trong thời gian dài...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với quan điểm xuyên suốt là đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công đồng doanh nghiệp đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ vậy, dịch bệnh ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát trong đợt dịch lần thứ 4 và sau đó là thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Ở đây xin được nhắc đến ngành Y cùng đội ngũ các y bác sĩ và nhân viên y tế. Người dân cả nước đã từng chứng kiến những nghĩa cử cao cả, đẹp đẽ, những đức hy sinh, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng nhân ái tỏa sáng... của đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên cả nước; họ không chỉ có trái tim nhân ái, nhân hậu mà còn trí tuệ thông minh, nghị lực kiên cường, sự chịu đựng bền bỉ, đặc biệt là phi cuộc chiến diễn ra hết sức gay go, phức tạp... Ngành Y nói riêng và người dân cả nước nói chung có thể tự hào về những điều này.

Những con người ấy đã quên hiểm nguy để chữa bệnh cho đồng bào, đồng chí nhiễm bệnh; họ đã gác lại hạnh phúc riêng tư, gác lại

cuộc sống yên bình để đi vào tâm dịch. Những con người ấy đã quên đi giấc ngủ, quên những bữa ăn, quên ngày quên tháng, quên ngày nghỉ cuối tuần, quên đi sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, quên đi nỗi sợ hãi, ám ảnh khi chứng kiến những phút giây sinh tử... để sẵn sàng cứu chữa đồng bào không may bị nhiễm Covid-19. Nghĩa cử ấy không giấy bút nào, không lời văn nào diễn tả cho đầy đủ được.

Theo thống kê, tổng nhân lực y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là gần 24 nghìn người. Trong đó có khoảng 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm, có 02 điều dưỡng và 01 bác sĩ đã không qua khỏi. Ngành Y tế đã khẳng định được tâm thế, vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước tình mệnh và sức khỏe của người dân. Không những vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng chục bệnh viện đã chiến, hàng trăm trạm y tế lưu động đã được triển khai để thu dung, điều trị bệnh nhân, giảm chuyển nặng, giảm tử vong, trong khi nếu điều kiện bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Không thể kể hết những nỗ lực phi thường mà đội ngũ thầy thuốc đã thực hiện trong đợt dịch COVID-19. Các bệnh viện tuyến trung ương trong thời gian ngắn kỷ lục đã thiết lập các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, huy động lực lượng y tế tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại để giành giật sự sống cho hàng vạn bệnh nhân nặng và nguy kịch...

Giờ có dịp nhìn lại những điều đó, chúng ta càng cảm nhận đầy đủ hơn những nỗ lực có thể nói là phi thường, là kỳ tích của đất nước ta, nhân dân ta trong những năm chống đại dịch Covid, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong đó, công sức và sự hy sinh của các y bác sĩ và nhân viên y tế thực sự lớn lao. ■

MINH HIẾN